

Kính gửi: Ban lãnh đạo Nhà trường
Ban lãnh đạo Viện Kế toán – Kiểm toán
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Deloitte Việt Nam kính gửi Ban lãnh đạo Nhà trường và Ban lãnh đạo Viện Kế toán – Kiểm toán lời chào trân trọng nhất!

Nhằm hỗ trợ các sinh viên Việt Nam chủ động nắm bắt định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu xu thế và các yêu cầu việc làm trong thời đại mới, bắt đầu từ năm 2018, Deloitte Việt Nam đã chính thức ra mắt chương trình **Deloitte Passport** với lộ trình dài hạn, được xây dựng cho các bạn sinh viên năm thứ 2 cho đến năm thứ 4, bổ trợ cho kiến thức nhà trường đào tạo và kích lệ con đường phát triển nghề nghiệp trong khối ngành tài chính, kinh tế. Chương trình mang lại cho các sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng việc tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng làm việc cập nhật nhất cho sinh viên trong kỳ nguyên mới. Từ đó, các sinh viên sẽ có hành trang cần thiết cùng định hướng nghề nghiệp vững chắc trước khi rời ghế nhà trường. Các sinh viên có kết quả thực tập xuất sắc sẽ có cơ hội được nhận thư mời làm việc, trở thành nhân viên chính thức của chúng tôi sau khi hoàn thành chương trình.

Cùng với đó, theo Báo cáo Xu thế nguồn nhân lực năm 2018 của Deloitte Toàn cầu, tính chất và yêu cầu công việc trong thời đại mới cũng có nhiều thay đổi, đòi hỏi những bộ kỹ năng mới cần thiết mới đối với lực lượng lao động trẻ.

Deloitte Việt Nam mong muốn cùng hợp tác với Quý trường để tổ chức Hội thảo cho sinh viên với chủ đề **"Kỹ năng mới cần thiết và triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên trong ngành tài chính thời đại 4.0"** với thông tin dự kiến như sau:

Thời gian: Từ 8:00 đến 12:00 Thứ Bảy ngày 07 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Do Quý trường hỗ trợ sắp xếp

Khung chương trình dự kiến:

- 8:00 – 9:00: Phiên hội thảo chung:
 - Giới thiệu chung về Deloitte và chương trình Deloitte Passport
 - Chia sẻ về bộ kỹ năng mới cần thiết trong kỳ nguyên 4.0
- 9:00 – 12:00: Các phiên hội thảo chuyên sâu về các lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn Thuế, Tư vấn Tài chính và Tư vấn quản trị rủi ro

Sự hỗ trợ của Quý trường và Viện Kế toán – Kiểm toán là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Thùy Trang
Giám đốc Nhân sự